



ที่ กษ ๑๒๐๕/๒๒๕๖
4

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๙๒๐๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว จำนวน ๑๑๐ ชุด

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๔) รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการลดความเหลื่อมล้ำ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ มาตรา ๒๕ การกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ใดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

๑.๒ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๘/๒๑๐ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่า ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. เสร็จแล้ว โดยตัดพื้นที่ทับซ้อนกับ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนทังและป่าเขาขาว และพื้นที่ที่จำแนกออกจากป่าไม้ถาวร ป่าควนทัง - ป่าเขาขาว เพื่อเป็นที่ทำกินของราษฎรหรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี ออกจากพื้นที่ที่จะนำมากำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ตามร่างพระราชกฤษฎีกาฯ คงเหลือพื้นที่ที่จะนำมากำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ประมาณ ๑,๓๕๔ - ๐ - ๔๐ ไร่ ตามที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงในส่วนนี้ไปยังสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มีหนังสือยืนยันให้ความเห็นชอบ กับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชกฤษฎีกานี้แล้ว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอไปยังสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว สำหรับแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมรับไปแก้ไขนั้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะได้ดำเนินการส่งสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีโดยตรง

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. เป็นร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีชุดเดิมได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาไว้ ซึ่งขณะนี้ได้มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว ดังนั้น เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ร่างพระราชกฤษฎีกาเสร็จแล้ว จึงจำเป็นต้องนำร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเสนอให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งเพื่อดำเนินการต่อไป

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง หรือมีที่ดิน เล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพให้มิตินทำกินเพียงพอแก่การครองชีพ โดยการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว

๔. สารสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อนุมัติหลักการร่าง พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

๔.๒ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกากำหนด เขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. เสร็จแล้ว และสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว

๔.๓ เนื่องจากได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงแจ้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามนัยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน

โทร. /โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๙๙๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ landacq@alro.go.th